

Số: 67/PGDĐT-KT

V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Tứ Kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc

Thực hiện Công văn số 381/SGDĐT-TTr ngày 14/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo Công văn đánh giá, thời gian vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), đặc biệt là tuyên truyền các chính sách pháp luật về trẻ em. Qua đó, nhận thức về công tác trẻ em ngày càng được nâng cao, các quyền của trẻ em được thực hiện tốt hơn, nhiều vấn đề phát sinh về trẻ em được quan tâm giải quyết, đảm bảo được sự an toàn cho trẻ.

Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ ngày 01/6/2020 đến ngày 28/02/2021, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tỉnh Hải Dương đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 08 vụ án/08 bị cáo hại trẻ em. Trong số 10 bị hại có tới 08 trẻ em đang là học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh, có trẻ em bị xâm hại nhiều lần trong khoảng thời gian dài nhưng không được phát hiện.

Nguyên nhân của những vụ án này, một phần là do công tác tuyên truyền PBGDPL, hướng dẫn trẻ cách phát hiện, tố giác những hành vi bị coi là xâm hại tại một số cơ sở giáo dục chưa đạt hiệu quả; một phần là do các đối tượng xấu lợi dụng mối quan hệ quen biết với gia đình hoặc lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, làm quen và dụ dỗ, tạo lòng tin với các em để dễ dàng xâm hại trẻ; một phần do phụ huynh học sinh chưa quản lý chặt chẽ thời gian, giờ giấc sinh hoạt, học tập của học sinh, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh .... Từ những nguyên nhân trên dẫn đến xảy ra các vụ án xâm hại trẻ em rất đau lòng như thống kê đã nêu.

Để bảo vệ trẻ em, đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật xâm hại đối với trẻ em, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các trường trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tổ chức có hiệu quả việc tuyên truyền PBGDPL trong học sinh; trang bị những kỹ năng xử lý tình huống phòng, chống bạo lực học đường; đặc biệt chú trọng hướng dẫn học sinh cách nhận biết về những hành vi xâm hại, cách phòng chống xâm hại, nhất là học sinh nữ trong trường học.

2. Chỉ đạo Đoàn - Đội phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và các tổ

chức xã hội khác thực hiện các chương trình tọa đàm, các hoạt động ngoại khóa, mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề về chủ đề phòng tránh bạo lực học đường và xâm hại trẻ em; hướng dẫn học sinh cách sử dụng trang mạng xã hội một cách lành mạnh, an toàn; hướng dẫn nhận biết những cách thức mà các đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để làm quen, tiếp cận, dụ dỗ học sinh... Qua đó, giúp học sinh tăng cơ hội tìm hiểu kiến thức và chia sẻ những kỹ năng về phòng tránh bạo lực học đường và xâm hại.

3. Thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường cho học sinh theo hướng dẫn tại Thông tư 37/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ tư vấn phân công người thường trực hàng ngày để thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ học sinh và cha mẹ học sinh những vấn đề có liên quan trong phạm vi trách nhiệm. Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, Ban phụ trách Đội và Ban cán sự lớp trong việc nắm bắt tâm lý của học sinh. Từ đó có sự hỗ trợ, tư vấn tâm lý phù hợp cho từng đối tượng, hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

4. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý học sinh, thường xuyên có thông tin hai chiều về thời gian biểu đối với việc học tập của học sinh. Mỗi đơn vị thiết lập đường dây nóng thông báo tới phụ huynh và học sinh để chủ động tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi xâm hại.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học và THCS thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; chủ động tiếp nhận, nắm bắt, thu thập thông tin về các hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo về Phòng GD&ĐT qua bộ phận chuyên môn của cấp học./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đồng chí PCT UBND huyện (Để báo cáo);
- Lãnh đạo, Chuyên viên PGD&ĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Công Quang**